

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๓๗.๗/ว ๓๑๕๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๕๑๖

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในงานมหกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดโครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบหมายให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๘ จังหวัด นำผลงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมจัดแสดงในงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาอันจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและโครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และพิจารณาอนุญาตให้ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสะอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

